

## TIN TÔN GIÁO

### **ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM 700 NĂM NGÀY MẤT CỦA PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG**

Ngày 25/10/2008, tỉnh Hội Phật giáo Quảng Ninh tổ chức họp báo cho biết: Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được tổ chức long trọng từ ngày 25 đến 27/11/2008. Đại lễ sẽ diễn ra nhiều hoạt động bao gồm tổ chức hội thảo khoa học; lễ rước của đại diện tăng ni, Phật tử, nhân dân tại các địa phương; Lễ cầu nguyện "Thế giới hoà bình, quốc thái, dân an" và nhiều chương trình văn nghệ truyền thống đặc sắc.

Theo Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự tỉnh Hội, Đại lễ là dịp tăng ni, Phật tử và nhân dân cả nước tưởng nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Phật hoàng Trần Nhân Tông, một vị vua anh minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, nhà tu hành chân chính, mẫu mực, người đã sáng lập Thiên phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngài đã được nhân dân qua các thế hệ tôn danh là Vua Phật. Tư tưởng của Thiên phái Trúc Lâm luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động "Lợi Đạo, ích Đời" của tăng ni, Phật tử và nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay; trở thành phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Phật giáo Việt Nam ngày nay.

P.V

### **HỘI THÁNH BÁP TÍT VIỆT NAM (NAM PHƯƠNG) ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VỀ TỔ CHỨC**

Ngày 13/10/2008, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, 53 Tràng Thi, Hà Nội đã diễn ra buổi lễ trao Quyết định công nhận về mặt tổ chức cho Hội Thánh Báp-tít Việt Nam (Nam Phương). Tham dự có Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Chấp hành Hội thánh Báp-tít Việt Nam (Nam Phương) và một số cơ quan thông tấn báo chí. Thay mặt Hội Thánh, Mục sư Nguyễn Thông, Chủ tịch Ban Chấp hành cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện giúp đỡ Giáo hội trong thời gian qua và xin hứa sẽ hoạt động theo đúng đường hướng mà Hội Thánh đã xây dựng là "Sống phúc âm, phục sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, gắn bó Dân tộc và tuân thủ luật pháp". Hiện nay Hội Thánh có trên 18 ngàn tín đồ, 409 điểm nhóm hoạt động trên phạm vi 42 tỉnh, thành phố trong cả nước.

### **HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI ĐẠO TIN LÀNH**

Từ ngày 25/9 đến 11/10/2008, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Sở Nội vụ các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang mở 4 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tôn giáo, trọng tâm là công tác quản lý nhà nước đối với đạo Tin Lành cho tổng số hơn 600 cán bộ cấp cơ sở. Trong thời gian 3 ngày, các học viên theo dõi 5 chuyên đề lớn: Chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Khái quát về đạo Tin Lành trên thế giới và ở Việt Nam; Thực trạng đạo Tin Lành ở Việt Nam và trong khu vực, chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành; Nghiệp vụ đăng ký và quản lý nhà nước đối với các điểm nhóm Tin Lành sau đăng ký; Quan hệ quốc tế và âm mưu lợi dụng đạo Tin Lành của các thế lực thù địch. Ngoài các nội dung chính trên, các học viên còn được trao đổi, vấn đáp trực tiếp với các giảng viên là cán bộ, lãnh đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an về những vấn đề phát sinh và khó khăn trong vấn đề quản lý đạo Tin Lành hiện nay.

P.V

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN THỨ IV HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN NAM)**

Từ 23-24/9/2008 tại nhà thờ Tin Lành Nha Trang (Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) tổ chức Đại hội đồng Giáo phẩm lần thứ IV với chủ đề "Người chăn chiên thật". Tham dự Đại hội có hơn 429 đại biểu chính thức trong đó gồm 213 mục sư, 203 mục sư nhiệm chức, 13 truyền đạo, ngoài ra còn có khoảng 300 đại biểu dự thỉnh đến từ 34 tỉnh, thành phố phía Nam. Đến dự và phát biểu chúc mừng Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, các bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương và địa phương liên quan. Nội dung chính của Đại hội đồng là thông qua chương trình tu chỉnh Hiến chương, bầu các chức danh của Hội đồng Giáo phẩm và kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2008-2010. Hội đồng Giáo phẩm mới được bầu gồm 5 thành viên, mục sư Phan Chí Tâm được bầu làm Chủ tịch Hội đồng, mục sư Lưu Văn Giáo làm Phó Chủ tịch, mục sư Đinh Văn Tư làm Tổng thư kí.

P.V

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ NHẤT HỘI THÁNH TRƯỞNG LÃO VIỆT NAM**

Từ ngày 19 đến ngày 21/8/2008 tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội Thánh Trưởng Lão Việt Nam tổ chức Đại hội đồng lần thứ nhất (lần thứ 2 theo lịch sử Giáo hội). Tham dự Đại hội có 125 đại

biểu chính thức là mục sư, truyền đạo, người hướng dẫn việc đạo, tín đồ và khoảng 400 tín đồ Trưởng Lão hành hương đến từ 14 tỉnh, thành phố trong cả nước, ngoài ra còn có 5 khách nước ngoài đại diện cho giáo hội Báp-tít ở Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Indonesia và đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hà Lan, Canada ở Tp. Hồ Chí Minh. Đến dự và phát biểu chúc mừng Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương và địa phương liên quan. Nội dung chính của Đại hội đồng là thông qua Hiến chương, bầu Hội đồng Quản trị, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2008-2012. Hội đồng Quản trị gồm 15 người, Mục sư Nguyễn Bá Nha được bầu làm Chủ tịch, Mục sư Điều Bôi làm Phó Chủ tịch, Mục sư Trần Trung Nghĩa làm Tổng thư kí, Mục sư Trần Quốc Bảo làm Tổng Thủ quỹ. Thay mặt Hội Thánh, Mục sư Nguyễn Bá Nha đã cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền các cấp tạo điều kiện để tín đồ của Hội Thánh được sinh hoạt theo đúng pháp luật trong thời gian qua và khẳng định sẽ thực hiện tốt đường hướng "Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, gắn bó với Dân tộc và tuân thủ luật pháp" trong thời gian tới.

P.V

### HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ NHẤT HỘI THÁNH MENNONITE VIỆT NAM VÀ GIÁO HỘI CƠ ĐỐC PHỤC LÂM VIỆT NAM

Ngày 16/9/2008 tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị bàn về việc Hội Thánh Mennonite Việt Nam và Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam xin được tổ chức Đại hội đồng lần thứ nhất dự kiến vào tháng 10/2008. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng ở Trung ương như UBTWMTTQVN, Ban Dân vận Trung ương, Cục A41-Bộ Công an, Ban Tôn giáo - Dân tộc Tp. Hồ Chí Minh và một số đơn vị của Ban Tôn giáo Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ xin tổ chức đại hội của 2 tổ chức trên, các ngành chức năng đã thống nhất việc chấp thuận về mặt nguyên tắc cho Hội Thánh Mennonite Việt Nam và Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam tổ chức đại hội.

P.V

### LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH TÔN GIÁO HỌC VỀ ĐỀ TÀI PHẬT GIÁO

Ngày 17 tháng 10 năm 2008, cơ sở đào tạo Viện Nghiên cứu Tôn giáo, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước chuyên ngành Tôn giáo học cho nghiên cứu sinh Lê Tâm Đắc với đề tài *Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ*.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, làm Chủ tịch; PGS.TS. Lê Hồng Lý, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá, làm Phản biện 1; PGS.TS. Đỗ Thị Hoà Hới, giảng viên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, làm Phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Viện trưởng Viện Sử học, làm Phản biện 3.

Sau khi nghe tác giả trình bày tóm tắt nội dung luận án, trả lời các câu hỏi và nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất một số ý kiến đánh giá sau đây:

Việc nghiên cứu sinh Lê Tâm Đắc lựa chọn đề tài *Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ* làm luận án tiến sĩ Triết học, chuyên ngành Tôn giáo học không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn nhằm cung cấp một nhận thức đầy đủ hơn, hoàn chỉnh hơn về một giai đoạn phát triển sôi động của Phật giáo trong lịch sử cũng như gợi mở những hướng đi và giải pháp phù hợp cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện nay.

Luận án làm rõ quá trình vận động chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ trước năm 1934 với xu hướng vận động chấn hưng trên báo chí, sự ra đời và hoạt động của các tổ chức Phật giáo sơ khai, và một số nhân vật Phật giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ.

Luận án nêu được những nội dung cải cách cơ bản của phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ như: chấn hưng về giáo lí, phương pháp tu tập và sinh hoạt Tăng già; chấn hưng về tổ chức giáo hội; chấn hưng về công tác giáo dục Phật giáo; chấn hưng về nghi lễ và nơi thờ tự.

Luận án phân tích những đặc điểm nổi bật của phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ trong sự so sánh với Trung Kỳ và Nam Kỳ; đồng thời nêu bật vai trò của phong trào đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỉ XX cũng như ảnh hưởng của nó với sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhất là phong trào "cởi áo cà sa khoác chiến bào" của các tầng sĩ diễn ra một cách sôi nổi tại nhiều tỉnh thành ở Bắc Bộ trong giai đoạn 1945-1954.

Một số nhận xét đề nghị, để tăng thêm chất lượng nghiên cứu, luận án cần có sự so sánh hơn nữa với phong trào chấn hưng Phật giáo ở Trung Kỳ và Nam Kỳ.

Sau hơn 3 giờ làm việc khoa học và nghiêm túc, Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua luận án với 100% số phiếu tán thành, trong đó có 5/7 phiếu xếp loại xuất sắc, đề nghị công nhận học vị tiến sĩ Triết học, chuyên ngành Tôn giáo học cho nghiên cứu sinh Lê Tâm Đắc.

P.V